

# วารสาร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง (ฝั่งทิศตะวันตก) ถ.แจ้งสนิท ต.แวงนวม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร : 045-344646 E-mail : passport\_ubon@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

## รอบรั้วบัวแก้ว

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายคอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง



การต่างประเทศในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ได้ประชุมหารือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ชั้นนำของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ

องค์กรพัฒนาสังคม (NGOs) เกี่ยวกับสภาพปัญหาของสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยและทิศทางการดำเนินงานด้านแรงงานต่างด้าวและการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ของรัฐบาล และเสริมสร้างความร่วมมือ ที่เป็นรูปธรรมระหว่างภาครัฐกับ NGOs โดยในเฉพาะการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและวาระเร่งด่วน ซึ่งภาครัฐและ NGOs มีเป้าหมายร่วมกัน และได้แสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องที่มีกับภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการปกป้องสิทธิแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่มีความเปราะบางต่อการถูกเอาเปรียบและแสวงประโยชน์ ผู้แทน NGOs ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีลักษณะการกระทำผิดข้ามชาติ การส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐอย่างเข้มข้นมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และสนับสนุนภาครัฐในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขประเด็นที่ยังมีความท้าทาย อาทิ การดำเนินคดี การปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การดำเนินงานเชิงรุกเพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

# เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

## ประกาศเรื่องการเดินทางไปไนจีเรีย

ตามที่ไนจีเรียมีกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาแห่งชาติในวันที่ 14 ก.พ. 2558 และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการรัฐและสมาชิกสภาแห่งรัฐในวันที่ 28 ก.พ. 2558 นั้น การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ จนถึงขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการใช้ความรุนแรง ส่วนการปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่ม Boko Haram ก็ยังจำกัดอยู่ในเฉพาะเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย แต่อย่างไรก็ดี โดยที่ยังไม่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย ปราศจากความรุนแรงตามที่ทุกฝ่ายในไนจีเรียเรียกร้อง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอานูจา จึงขอแนะนำให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไนจีเรียหรือเดินทางไปไนจีเรีย ในเวลาดังกล่าวติดตามสถานการณ์ในไนจีเรียอย่างใกล้ชิด พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง และการชุมนุมที่มีคนมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการไนจีเรียอย่างเคร่งครัด และหากไม่มีความจำเป็นอาจพิจารณาชะลอการเดินทางไปไนจีเรียในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอานูจา

## สถิติการให้บริการประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	4,582	3,944
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	25	32
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	61	38
รวม	4,668	4,014

## เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

### ประกาศแจ้งเตือนคนไทยระงับการเดินทางไปประเทศลิเบีย

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบีย เนื่องจากมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มกำลังติดอาวุธ ในหลายพื้นที่เป็นระยะ ก่อปรกั้บในระยะหลังได้เกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายของกลุ่มหัวรุนแรงหลายรูปแบบในลิเบียทั้งในกรุงตริโปลี และพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะเมืองด้านตะวันออกของลิเบีย โดยสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในลิเบีย มีแนวโน้มที่อาจทวีความรุนแรงต่อไปอีก

กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี จึงขอประกาศแจ้งเตือนคนไทย โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานไทยและนักศึกษาไทยพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานและศึกษาต่อในลิเบีย ส่วนคนไทย / แรงงานไทย / นักศึกษาไทยในลิเบียขอให้เพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พักด้วย



ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี

# ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

## ชะตาสิ่งทอ - เครื่องนุ่งห่มไทย ลุ้น "FTA" ก่อนเวียดนามกลืนตลาดยุโรป

ไทยถือเป็นผู้ผลิตต้นน้ำ - ปลายน้ำอย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน แต่ปัจจุบัน



ไทยเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผู้ผลิตบางรายเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียง ทำให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย โดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตไปยัง

"เวียดนาม" ซึ่งมีแรงงานจำนวนมากและค่าจ้างราคาถูก บวกกับเวียดนามยังคงได้สิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) จากตลาดสหภาพยุโรป ขณะที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ในฐานะที่ไทยจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้

ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ไทยต้องยอมรับว่ารัฐบาลเวียดนามพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างจริงจังกว่ารัฐบาลไทยทั้งการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวให้เติบโตอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทนำเข้าในต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยสร้างตราสินค้าของตัวเอง เน้นขายในประเทศ รวมถึงการอนุมัติเงินลงทุนการผลิตวัตถุดิบเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สัดส่วนการส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดโลก มากขึ้น กินส่วนแบ่งตลาดเกือบ 2% ของมูลค่าการส่งออกรวมของโลกในช่วง 5 ปีย้อนหลังไป โดยในปี 2556 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 600,000 ล้านบาท) ขยายตัว 18.6% สินค้าหลักที่ส่งออก ได้แก่ สวม แจ็กเกต เสื้อถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ ฯลฯ

ดังนั้น ทางออกของไทยมี 3 ทางเลือก คือ 1) เจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรปโดยเร็ว เพื่อเจรจาให้ได้อัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2) ผู้ประกอบการที่สินค้ามีศักยภาพ อาจพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเสริมกับการประกอบธุรกิจภายในไทย เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียจากภาษีที่เพิ่มขึ้น และ 3) การพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวม โดยไม่ต้องพึ่งพา GSP อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ไทยมีจุดแข็งที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำเลเป็นศูนย์กลางอาเซียน มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์พร้อม สมาคมผู้ประกอบการมีการรวมตัวกัน มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต เช่น การสร้างสรรค์เส้นใยชนิดใหม่และการพัฒนาเทคนิคย้อมผ้า รวมถึงจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม